

## "ดาวพงษ์" ยันขอใช้ ม.44 จัดการมหาลัย

นำเสนอเมื่อ : 2 มิ.ย. 2559

### ยอมรับ 10% มีปัญหา ต้องเร่งแก้ไขวันลูกกลม “สมพงษ์” หนุนสังคายนา

**พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ** รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวกรณีมีข่าวเตรียมขอใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) เพื่อแก้ไขปัญหการบริหารงานการศึกษาอีกระลอก ว่า ม.44 ที่จะประกาศใช้นี้เป็นเรื่องของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤติไม่ใช่เรื่องของธรรมาภิบาลอย่างเดียว แต่มีหลายปัญหาเกิดขึ้น โดยขณะนี้ตนกำลังหยิบเรื่องของอุดมศึกษามาพิจารณาว่าปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น ที่ค้างคาอยู่แต่ยังแก้ไขไม่ได้คืออะไร ซึ่งได้ระดมนักกฎหมายมาช่วยกันดูว่า ศธ.มีอำนาจที่จะแก้ไขได้หรือไม่ ทั้งนี้จะพยายามแก้ด้วยการบริหารหรือกฎหมายปกติก่อน สุดท้ายถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเสนอขอใช้ ม.44 ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมาคิด เมื่อเกิดปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไข ถ้าจนตรอกหรือไม่ไหวจริงๆ ก็จำเป็นต้องขอใช้กฎหมายพิเศษ ยืนยันว่าทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง ตัดสินใจจะใช้ ม.44 แล้ว ผมไม่กลัวการคัดค้าน ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้โน้มน้าวไปแล้วว่าจะอะไรที่ขัดขัดด้วยกฎหมาย และทำให้มีปัญหาในการบริหารก็ให้เสนอขอมา

“มหาวิทยาลัยที่ดีมีถึง 90% แต่อีก 10% ที่มีปัญหา ถ้าไม่หยุดยั้งหรือแก้ไขปัญหาก็จะลูกกลม ผมไม่อยากให้มีปัญหาแม้สักมหาวิทยาลัยเดียว ยืนยันว่าการใช้กฎหมายพิเศษจะทำได้เพื่อส่วนรวมเท่านั้น อย่างที่มีการเสนอให้ผมออก ม.44 ไปดำเนินการกับมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งผมไม่ทำ แต่ที่จะทำคือเป็นกติกาที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ และรับรองว่ามหาวิทยาลัย 90% จะไม่เดือดร้อน ยกเว้นมหาวิทยาลัยที่ทำไม่ดี อยากรู้ก็ตาม ม.44 คงออกไม่ทันภายในสัปดาห์นี้”  
รมว.ศธ.กล่าวและว่า ตนระมัดระวังที่จะใช้กฎหมายพิเศษ จะไม่เข้าไปก้าวกายหรือควบคุม เสนอที่จะเข้าไปตอมไมเวอร์

ด้าน **ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ** อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิรูปอุดมศึกษาทั้งระบบ ปัญหาหลักสูตรพิเศษ อาจารย์ยั้งกินตาย เป็นเพียงสวนยอดของภูเขาหน้าแข็ง ปัญหาอุดมศึกษาที่ถูกฝังยังมีอีกมาก อุดมศึกษาถูกทอดทิ้งมาตั้งแต่มารวมไว้ใน ศธ. มหาวิทยาลัยหารายได้เองโดยเปิดหลักสูตรพิเศษ จนนำไปสู่ธุรกิจอุดมศึกษาจึงต้องสังคายนาครั้งใหญ่ รวมถึงการปฏิรูประบบคัดคนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วย ส่วนตัวเชื่อว่า การใช้ ม.44 อาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอุดมศึกษาได้ทั้งหมด แต่เราจะปล่อยให้อุดมศึกษาไม่คำนึงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้ เพราะจะเป็นการฆ่าตัวตายของอุดมศึกษาเอง.